

## การเข้ารับการตรวจของผู้ป่วยชาวต่างชาติ

### เรียน ผู้ป่วยชาวต่างชาติทุกท่าน

หากผู้ป่วยชาวต่างชาติไม่สามารถสื่อสารเป็นภาษาญี่ปุ่นกับบุคลากรทางการแพทย์ในการรับการตรวจที่โรงพยาบาลของเรา อาจไม่สามารถให้การรักษาพยาบาลที่ปลอดภัยได้

ด้ ึ่ง ัน

ในกรณีที่โรงพยาบาลของเราพิจารณาแล้วเห็นว่ามี ความยากลำบากในการที่บุคลากรทางการแพทย์จะสื่อสารเป็นภาษาญี่ปุ่น เราจะจัดหาล่ามทางการแพทย์ให้ และผู้รับการตรวจจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการแปลดังกล่าว

#### ค่าแปล

หมวดหมู่	ราคา (รวมภาษีบริโภค)
ล่ามทางโทรศัพท์	5,500 เยน / เคส
ล่ามประกบติดตาม	เริ่มที่ 26,400 เยน / ภายใน 4 ชั่วโมง หลังจากชั่วโมงที่ 4 เริ่มที่ 6,600 เยน / ชั่วโมง

\*ปกติจะเป็นล่ามทางโทรศัพท์ แต่ในกรณีที่ต้องเข้ารับการรักษาเป็นเวลานาน ฯลฯ

อาจจัดหาล่ามประกบติดตามให้ตามความจำเป็น

### เรียน ผู้ป่วยชาวต่างชาติที่ไม่มีบัตรประกันสุขภาพสาธารณะของประเทศญี่ปุ่น

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 2018

ค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยชาวต่างชาติที่ไม่มีบัตรประกันสุขภาพสาธารณะที่ใช้ได้ในประเทศญี่ปุ่นและไม่มีสัญชาติญี่ปุ่น จะคำนวณโดยใช้อัตรา 20 เยนต่อ 1 คะแนนค่ารักษาพยาบาล (ค่ารักษาพยาบาลมีภาษีบริโภคแยกต่างหาก) นอกจากนี้จะมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเข้ารับการรักษา เช่น ค่าห้องส่วนตัวพิเศษ ค่าเอกสาร ฯลฯ แยกต่างหาก

[กรณีที่มาโรงพยาบาลเพื่อการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์]

ทั้งนี้ โรงพยาบาลของเราได้ทำสัญญาความร่วมมือด้านบริการประสานงานกับ Emergency Assistance Japan Co., Ltd. (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "E A J")

เพื่อให้สามารถมอบบริการทางการแพทย์ที่ปลอดภัยและสบายใจให้แก่ผู้ป่วยชาวต่างชาติได้อย่างราบรื่น ซึ่งผู้ป่วยชาวต่างชาติที่มีความประสงค์จะรับการตรวจต้องยื่นเรื่องผ่าน E A J จึงขอให้ผู้ที่ประสงค์จะรับการตรวจหรือการให้คำปรึกษาดำเนินต่อไปที่ E A J โดยตรง

\*ไม่รวมกรณีเข้ารับการตรวจเพราะจำเป็นต้องรับการตรวจฉุกเฉินหลังเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่น

ขอความกรุณาในการทำความเข้าใจและให้ความร่วมมือ เพื่อการบริการทางการแพทย์ที่ปลอดภัยและราบรื่น

Emergency Assistance Japan Co., Ltd.

●หมายเลขโทรศัพท์ +81-3-3811-8600 \*รองรับภาษาญี่ปุ่น อังกฤษ รัสเซีย และจีน

●ภาษาที่รองรับผ่านล่าม

ญี่ปุ่น อังกฤษ รัสเซีย จีน เกาหลี อาหรับ ไทย อิตาลี อินโดนีเซีย เบงกาลี ฯลฯ

\*สำหรับภาษาอื่น กรุณาติดต่อสอบถาม

●อีเมล [mj-info@emergency.co.jp](mailto:mj-info@emergency.co.jp)

\*การขอใช้บริการและติดต่อสอบถาม กรุณาติดต่อทางอีเมล

●บริการประสานงานโดย EAJ

-รับประกันตัวตนในการขอวีซ่าพำนักเพื่อรักษาพยาบาล

-ตัวแทนชำระค่ารักษาพยาบาล

-ล่ามและแปลทางการแพทย์

-จัดหาที่พักและการเดินทาง

-สายด่วน 24 ชั่วโมงทางโทรศัพท์ ฯลฯ